

Kế Hoạch Hành Động Khắc Phục Đối Với Lượng Chì Vượt Mức Cho Phép



Hướng Dẫn Nếu Cần Khắc Phục

Nếu kết quả xét nghiệm cho thấy mức chì bằng hoặc cao hơn 15 phần tỷ (ppb), nhà cung cấp phải:

- Ngăn chặn khả năng tiếp cận** vòi nước hoặc thiết bị cố định bị hỏng ngay sau khi nhận được kết quả xét nghiệm. Tiếp tục ngăn không cho mọi người tiếp cận vòi nước uống hoặc thiết bị cố định đó cho đến khi khắc phục xong để ngăn ngừa phơi nhiễm chì.
- Gửi kế hoạch hành động khắc phục** cho CCLD phê duyệt trong vòng 60 ngày. Kế hoạch hành động khắc phục phải xác định chiến lược giảm thiểu phù hợp theo Mô-đun 6 trong 3T của EPA về Giảm Chì trong Nước Uống ở Trường Học và Cơ Sở Chăm Sóc Trẻ Em, Sổ Tay Sửa Đổi từ tháng 10 năm 2018, đã thông qua để tham khảo; và thực hiện kế hoạch khắc phục trong vòng 30 ngày sau khi được CCLD phê duyệt.
- Trước khi trẻ em được phép tiếp cận nguồn nước đã xét nghiệm trước đó là trên 15 ppb, phải **xét nghiệm lại** nguồn nước này, gửi kết quả cho CCLD và **được CCLD phê duyệt**.

*****Phải gửi mẫu đơn riêng biệt cho mỗi vòi nước/thiết bị cố định cần hành động khắc phục*****

Thông Tin về Chương Trình và Vòi Nước

Tên Chủ Sở Hữu Năm Giữ Giấy Phép Cơ Sở:

Số CCLD:

Liệt kê các vòi nước cần hành động khắc phục (vòi ở nhà bếp, phòng chăm sóc trẻ em, v.v.):

Phần tỷ (PPB) của vòi được xác định là:

Lựa Chọn Hành Động Khắc Phục

Vui lòng chọn lựa chọn kế hoạch hành động khắc phục mà cơ sở của bạn sẽ triển khai cho vòi nước này.

Lựa Chọn 1: Thay vòi nước và xét nghiệm lại.

Lựa Chọn 2: Sử dụng nguồn nước thay thế. Lưu ý: Không cần xét nghiệm lại đối với lựa chọn này. Hoàn thành tuyên bố dưới đây.

Tuyên Bố Nguồn Nước Thay Thế:

Tôi xác nhận chỉ sử dụng nguồn nước thay thế để uống, chế biến thực phẩm, nấu nướng và pha sữa công thức cho trẻ sơ sinh. Nước từ bất kỳ nguồn nào khác sẽ không được sử dụng trong cơ sở chăm sóc trẻ em của tôi cho những mục đích nói trên. Nếu thực hiện thay đổi đối với cách sử dụng vòi nước/thiết bị cố định trong cơ sở chăm sóc trẻ em của mình tại bất kỳ thời điểm nào, tôi sẽ thông báo cho CCLD trong vòng 10 ngày kể từ ngày có những thay đổi đó.

Vui lòng liệt kê **loại nguồn nước thay thế** và **vị trí** của (các) vòi nước sẽ sử dụng để uống, chế biến thực phẩm, nấu nướng và pha sữa công thức cho trẻ sơ sinh. Đây có thể **không phải** là bồn rửa dùng trong phòng tắm để rửa tay.

Loại:

Vị Trí:

Văn Phòng Chăm Sóc Trẻ Em khuyến khích các cơ sở có kế hoạch để đảm bảo luôn có đủ nguồn nước thay thế cho trẻ em và xét nghiệm ít nhất một vòi để dự phòng nếu nguồn nước thay thế cạn kiệt.

Chữ Ký:

Ngày:

Lựa Chọn 3: Mua và lắp đặt bộ lọc chì được chứng nhận cũng như được NSF phê duyệt. Lưu ý: Không cần xét nghiệm lại đối với lựa chọn này.

Lựa Chọn 4: Chỉ sử dụng (các) vòi nước dưới giới hạn tối thiểu. Nếu đã xét nghiệm nhiều vòi và ít nhất một vòi được xét nghiệm là dưới mức giới hạn, bạn có thể sử dụng vòi đã xét nghiệm là dưới 15 ppb để uống, chế biến thực phẩm, nấu nướng và pha sữa công thức. Đối với các nguồn nước xét nghiệm là trên giới hạn 15 ppb, bạn phải ngừng sử dụng ngay lập tức cho đến khi khắc phục xong và kết quả xét nghiệm những nguồn nước đó là dưới 15 ppb.

Lựa Chọn 5: Cơ sở chăm sóc trẻ em có thể chọn các lựa chọn mở rộng hơn như thay thế hệ thống ống nước bằng bộ phận không chứa chì hoặc hành động khác để tuân thủ. Vui lòng mô tả lựa chọn của bạn:

Hoàn Tất Kế Hoạch Hành Động Khắc Phục

Sau khi hoàn tất kế hoạch hành động khắc phục, vui lòng ký tên bên dưới, sau đó gửi cho Văn Phòng Chăm Sóc Trẻ Em qua email, DEL.C.LeadTesting@delc.oregon.gov hoặc đường bưu điện, Child Care Licensing Division, Attn: Lead, 700 Summer Street NE #350, Salem, OR 97301. Nếu cần xét nghiệm lại, hãy gửi kèm kết quả xét nghiệm.

Chữ Ký:

Ngày:

Bạn được hưởng miễn phí các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ và trợ giúp khác. Nếu bạn cần hỗ trợ bằng ngôn ngữ của mình hoặc trợ giúp khác, vui lòng liên hệ với Văn Phòng Chăm Sóc Trẻ em theo số 503-947-1400.